





#### BẢN THUYẾT MINH - MS: DKB04

Logo Kim Bang được cấu trúc theo hình tròn mở liền mạch chữ Kim Bang, thể hiện niềm hân hoan chào đón, hội tụ kết tinh và phát triển; Sự kết nối các hình tượng làm nên chú chim(chữ K) vươn mình tung cánh tạo thị giác vươn lên - hướng theo ánh mặt trời, cùng trái tim toả sáng (chữ B) nhằm tượng trưng cho sự nỗ lực cống hiến trong lao động - sáng tạo của người Kim Bang, phụng sự khát vọng cao cả và phát triển.

Ngôi sao 5 cánh tỏa sáng tượng trưng cho ánh sáng đường lối đổi mới của Đảng và Nhà nước, sự tỏa sáng tài năng, trí tuệ của người Kim Bang trên bước đường phát triển, vươn tới và hội nhập.

Hình ảnh trung tâm là di tích tiêu biểu Đền Trúc - Ngũ Động Sơn là một quần thể di tích lịch sử quốc gia với cái tên Ngũ Động Sơn có giá trị độc đáo về lịch sử, văn hóa và nghệ thuật soi bóng bên dòng sông Đáy là điểm du lịch tâm linh, sinh thái thú vị, thu hút khách cùng làn điệu hát Dặm riêng có, lễ hội đậm chất dân gian truyền thống, là điểm du lịch hấp dẫn gắn bởi nó gắn liền với bao truyền thuyết nhiều giai thoại lấy lòng và tên tuổi của Lý Thường Kiệt.

Phía dưới các mảng tượng trưng mặt hồ Tam Chúc với nước xanh mát được bao quanh bởi các dãy núi đá vôi, được ví như “Vịnh Hạ Long trên cạn” là một khu du lịch tâm linh hấp dẫn bậc nhất về tiềm năng phát triển kinh tế xanh, phát triển du lịch bền vững của huyện Kim Bang nói riêng và tỉnh Hà Nam nói chung. Chùa Tam Chúc đã vinh dự được lựa chọn làm nơi tổ chức Đại lễ Phật Đản Vesak của Liên Hợp Quốc. Còn gọi lên cho sông Đáy và sông Nhuệ huyền thoại, mang đậm tính văn hóa tinh đất, tình người không thể tách rời từ ngàn đời êm đềm bồi đắp phù sa cho quê lúa Kim Bang, tạo nên những cánh đồng lúa chín vàng thẳng cánh cò bay, những ngôi làng trù phú trải dài theo dòng sông.

Sử dụng màu sắc tối giản, màu đỏ - màu cờ Tổ quốc thể hiện màu truyền thống cách mạng, màu xanh thể hiện sự mạnh mẽ, năng động, nhiệt huyết, sáng tạo của toàn thể Đảng bộ và nhân dân cùng chung tay xây dựng quê hương Kim Bang giàu đẹp, phát triển công nghiệp hoá, hiện đại hoá cùng đất nước.

Hình thức thể hiện tinh giản, đường nét liên kết khoa học, hình tượng gợi nhớ dễ hiểu, dễ ứng dụng, dễ quảng bá thể mạnh địa phương, thu hút đầu tư và phát triển Kim Bang ngày càng thịnh vượng./.